

สรุปผลของการวิจัยและข้อเสนอแนะ

ความมุ่งหมายของการวิจัยครั้งนี้ เพื่อจะศึกษาการถือคนตามอย่างมิกามารกา และความสัมพันธ์กับมิกามารกาของนักเรียนมัธยม โดยศึกษาการถือคนตามอย่างตามความถนัดของสถานที่เกี่ยวกับการขมรมเลี้ยงดู และสถานที่เกี่ยวกับการควบคุมดูแล ส่วนการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างมิกามารกาด้วยบุตรนั้น ศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ ในการถือมิกามารกาให้ความช่วยเหลือและปลอบใจเมื่อมีเรื่องยุ่งยากใจ การได้รับความไว้วางใจให้เก็บรักษาความลับ ให้คำปรึกษา โทกานแนะนำและขมรมเกี่ยวกับความประพฤติ ในกัรรักษาหัวใจเกี่ยวกับความเป็นอยู่และสุขภาพ ได้รับความไว้วางใจจากบุตรในฐานะผู้คุมครอง และในเรื่องการแสดงความกตัญญูเห็นแก่กัน

กลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๒ ในโรงเรียนรัฐบาล จังหวัดพระนคร ทั้งโรงเรียนชาย หญิง และสหศึกษา อย่างละ ๒ แห่ง การเลือกตัวทดลองประชากรใช้วิธีการสุ่มตัวอย่าง เป็นนักเรียนชาย และนักเรียนหญิง อย่างละ ๑๐๐ คน ที่อยู่ในเกณฑ์จึงมีคือ มีอายุระหว่าง ๑๑ - ๑๖ ปี ชาติขึ้นอยู่กับมิกามารกา มิกามารกาจะต้องมีชีวิตอยู่และอยู่ร่วมกัน และมิกามารกาจะต้องเป็นผู้นับถือศาสนาไทย สัญชาติไทย

เครื่องมือที่ใช้ ประกอบด้วยแบบสอบถาม ๒ ชุด คือแบบสอบถามชุด ก. เป็นแบบสอบถามวัดการถือคนตามอย่างมิกามารกา ซึ่งผู้วิจัยดัดแปลงมาจากตอนหนึ่งของ Family Life Inventory ของ Winch* เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) แบบสอบถามถึงแบบมี ๑๐ ข้อ แต่ละข้อมีระดับให้เลือกตอบ ๖ ข้อ คือ มากที่สุด มาก ไม่น่าใจน้อย น้อยที่สุด และไม่มีเลย ผู้วิจัยกำหนดให้คะแนน ๕, ๔, ๓, ๒, ๑ และ ๐ เรียงตามลำดับจากมากที่สุด จนถึงไม่มีเลย แบบสอบถามชุด ข. เป็นแบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างขึ้น เพื่อวัด

* Robert F Winch, op.cit.

ความถี่กับชนิดนิทานมารคา มีทั้งหมด ๓ ข้อ และขอเสนอวิธีการความถี่เกี่ยวกับการถืออำนาจ
ในกรรมกรวีของนิทานมารคา ในแต่ละข้อจะมีข้อขอให้เลือกข้อ ๔ ข้อ คือ นิคา มารคา
นิทานมารคา ที่วิธีของ ชูชาติหรือผู้อื่น เว้นแต่ข้อ ๔ ที่มีข้อให้เลือกเพียง ๔ ข้อ โดยที่ข้อ
โยเลือก นิทานมารคาออก การวิเคราะห์แบบนับตามความถี่ของการเลือก

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์หรือข้อโดยเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการถือคนตามอย่าง
นิคาและมารคาของวัยรุ่นทั้งชายและหญิง เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวัยรุ่นชายและหญิง
ในการถือคนตามอย่างนิทานมารคา และเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างการถือคนตามอย่าง
นิคาและมารคาตามความเห็นของนักเรียนวัยรุ่นเกี่ยวกับการถืออำนาจของนิทานมารคาในกรรม-
กรวี โดยวิธี t - test ส่วนการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของวัยรุ่นกับนิทานมารคาต่าง
เขต และระหว่างกลุ่มที่ถือคนตามอย่างนิทานมารคาสูงและกลุ่มที่ถือคนตามอย่างนิทานมารคาต่ำ
โดยใช้การหาอัตราส่วนและ (Percentage) และ Chi square

ผลการวิจัยปรากฏว่า

๑. นักเรียนวัยรุ่นชายไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการถือคนตามอย่าง
นิคาและมารคาในหลายทาง ๆ ส่วนนักเรียนวัยรุ่นหญิงมีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
๐.๐๕ ระหว่างการถือคนตามอย่างนิคาและมารคา ๒ ด้าน คือ ด้านที่เกี่ยวกับการยอมรับเอียงดู
และด้านที่เกี่ยวกับอำนาจการควบคุมดูแล โดยที่นักเรียนวัยรุ่นหญิงจะถือคนตามอย่างมารคา
มากกว่าจะถือคนตามอย่างนิคาในหลายทาง ๆ ดังกล่าวนั้น

นักเรียนวัยรุ่นชายและหญิงไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญ ในการถือคนตามอย่าง
นิคา แต่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ ๐.๐๕ ในการถือคนตามอย่างมารคาทั้ง ๑ ด้าน
คือ ด้านความกล้าแสดงออก ด้านที่เกี่ยวกับการยอมรับเอียงดู และด้านที่เกี่ยวกับอำนาจการควบคุม
ดูแล โดยที่นักเรียนวัยรุ่นหญิงถือคนตามอย่างมารคาสูงกว่านักเรียนวัยรุ่นชาย

๒. นักเรียนวัยรุ่นชายที่มีความเห็นว่านิคาถืออำนาจสูงสุดในกรรมกรวี มีความแตกต่าง
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ ๐.๐๕ ระหว่างการถือคนตามอย่างนิคาและมารคาในด้านที่เกี่ยวกับ
อำนาจการควบคุมดูแล คือ นักเรียนวัยรุ่นชายกลุ่มนี้ถือคนตามอย่างนิคาสูงกว่ามารคาในด้านนี้

เกี่ยวกับอำนาจการควบคุมดูแล ส่วนนักเขียนวัยรุ่นหญิงที่มีความเห็นว่าปิตาณีนอำนาจสูงสุดใน
ครอบครัว ไม่มีความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการถือสถานะอย่างปิตาและมารดา

นักเขียนวัยรุ่นชายที่มีความเห็นว่ามารดาอำนาจในครอบครัวสูงสุด ไม่แสดงความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญระหว่างการถือสถานะอย่างปิตาและมารดา ส่วนนักเขียนวัยรุ่นหญิง
กลุ่มที่มีความเห็นว่ามารดาอำนาจในครอบครัวสูงสุด แสดงความแตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ
.๐๕ ระหว่างการถือสถานะอย่างปิตาและมารดาในค่าความถนัดคลั่ง โดยที่นักเขียนวัยรุ่น
หญิงกลุ่มนี้จะถือสถานะอย่างมารดาในค่าความถนัดคลั่งมากกว่าจะถือสถานะอย่างปิตา

๓. นักเขียนวัยรุ่นชายมีความสัมพันธ์กับปิตามารดาแตกต่างจากนักเขียนวัยรุ่นหญิง
อย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .๐๕ ในเรื่องไว้ใจอดเล้าความลับ และขอคำปรึกษา กล่าวคือนักเขียน
วัยรุ่นชายจะเลือกปิตาเป็นผู้เก็บความลับและเป็นผู้ให้คำปรึกษามากกว่านักเขียนวัยรุ่นหญิง ส่วน
นักเขียนวัยรุ่นหญิงจะเลือกมารดาเป็นที่ปรึกษามากกว่านักเขียนวัยรุ่นชาย ทั้งนักเขียนวัยรุ่นชาย
และหญิงมีแนวโน้มที่จะมีความสัมพันธ์กับมารดามากกว่าปิตา

๔. นักเขียนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่ถือสถานะอย่างปิตามารดาสูง มีแนวโน้มที่จะมี
ความสัมพันธ์กับปิตามารดาสูงกว่านักเขียนวัยรุ่นทั้งชายและหญิงที่ถือสถานะอย่างปิตามารดาค่ำ
ซึ่งผลที่ได้นี้ได้จากการศึกษาเปรียบเทียบระหว่างกลุ่มตัวอย่างกลุ่มที่ถือสถานะอย่างปิตามารดาสูง
และกลุ่มที่ถือสถานะอย่างปิตามารดาค่ำ

ข้อเสนอแนะ

๑. ในการวิจัยครั้งต่อไปในเรื่องเกี่ยวกับกาถือสถานะอย่างปิตามารดาและความ
สัมพันธ์กับปิตามารดา ควรเลือกกลุ่มตัวอย่าง ควรจะใ้มีกิจกรรมควบคุมตัวแปรอื่น ๆ เช่น ลักษณะ
ครอบครัว ลักษณะการถืออำนาจของปิตามารดาฐานะทางสังคม สถานะการเกิดของเด็ก เชื้อชาติ
และวัฒนธรรม ควบ

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ควรจะมีมากขึ้นและเป็นแบบสอบถามที่วัดละเอียด

ปัจจุบัน กลุ่มคนดังกล่าวเดิม ควรจะใช้เครื่องมือ ๒ อย่างวัดในเรื่องเดียวกัน ทั้งนี้เพื่อ
 จะทำให้การวัดถูกต้องยิ่งขึ้น ในการศึกษาการถือศาสนาอย่างควรจะใช้แบบสอบถามควบคุม
 ไปกับแบบทดสอบที่เป็น projective test เช่น TAT, Toy - preference เป็นต้น
 ส่วนในเรื่องความสัมพันธ์ระหว่างนิทานการศรัทธา นอกจากใช้แบบสอบถามแล้วควรจะมี
 การสัมภาษณ์นิทานภา หรือการสังเกตพฤติกรรมระหว่างนิทานการศรัทธาควบคู่กันไปด้วย

๓. ควรจะมีการศึกษาที่กว้างขวางขึ้น เช่น เปรียบเทียบการถือศาสนาอย่างใน
 กลุ่มเด็กที่มีอายุต่างกัน เปรียบเทียบกลุ่มเด็กที่อยู่ในถิ่นเดียวกัน กลุ่มเด็กที่มีเชื้อชาติต่าง
 กัน และกลุ่มเด็กที่มาจากครอบครัวต่างกัน เป็นต้น

